



ที่ ป. ๑ /๒๕๖๓

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)
เรื่อง ขยายทอดตลาด พัสตุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๖ รายการ

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะดำเนินการขาย พัสตุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๓๖ รายการ แยกเป็น ๒ หมวด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาแต่ละหมวด ราคาประเมินรวม ๒ หมวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๖,๖๕๓ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแยกหมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ ยานยนต์และเครื่องจักร ลำดับที่ ๑-๔ (ประมูลแยกรายการ)

หมวดที่ ๒ วัสดุสำนักงาน, วัสดุช่าง, วัสดุยานพาหนะ ลำดับที่ ๕-๓๖ (ประมูลครั้งเดียวรวมทุกรายการ)

การประมูลขยายทอดตลาดพัสตุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ชำรุด และที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เริ่มประมูล ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ห้องประชุม ชั้น ๒ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีเงื่อนไขในการเสนอราคา และขยายทอดตลาดดังต่อไปนี้

๑. พัสตุ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) นำออกขยายทอดตลาดนั้นขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดในประกาศ โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบรายละเอียดที่ปรากฏตามสภาพที่เห็น และเป็นหน้าที่ของผู้ประมูลที่จะพิจารณาตรวจสอบสภาพของพัสตุเอง ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสตุที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้ หากมีการประกาศขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้วถือว่าผู้ชนะประมูลพอใจ และยอมรับในสภาพของพัสตุดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

๒. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอดูพัสตุดังกล่าวได้ที่

- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) เลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๒ ตำบลกระโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๑ บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อจะต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนประกอบการค้า (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าร่วมประมูลและมายื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

๔. ผู้มีสิทธิ์ในการประมูลผู้ราคาซื้อ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเลขลำดับจากคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเท่านั้น โดยนำหลักฐานสำคัญตามข้อ ๓ มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๐๙.๔๕ น.

๕. การขายทอดตลาดครั้งนี้ กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด และต่อหน้าผู้เข้าร่วมประมูลที่มีอยู่ ผู้เข้าร่วมประมูลจะแสดงเจตนาการซื้อครุภัณฑ์ฯ ด้วยวิธียกป้ายหมายเลขลำดับเท่านั้น ถ้าแสดงโดยวิธีอื่น คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่นับการขายให้ โดยเริ่มการประมูลจากราคาประเมิน (ตามเอกสารแนบ) ในการเสนอราคาแต่ละครั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดจะขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประมูลจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ยอมกระทำได้ แต่เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ขานราคาครั้งสุดท้าย ทั้ง ๒ ครั้งแล้ว และได้เคาะไม้ขายให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุด ผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอราคาได้อีก

๖. เมื่อผู้เข้าร่วมประมูลได้ยกป้ายหมายเลขเสนอราคา คณะกรรมการขายทอดตลาดจะขายราคาโดยปรับราคาเพิ่มขึ้นดังนี้

หมวดที่ ๑ ยานยนต์และเครื่องจักร จะปรับราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อการยกเสนอราคาหนึ่งครั้ง

หมวดที่ ๒ วัสดุสำนักงาน, วัสดุช่าง, วัสดุยานพาหนะ จะปรับราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อการยกเสนอราคาหนึ่งครั้ง

๗. ผู้สู้ราคายอมแพ้ความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ ต่อเมื่อมีผู้สู้ราคาสูงกว่าขึ้นไป หรือเมื่อกรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ถอนพัสดุจากการขายทอดตลาดนั้น และไม่ให้ผู้เสนอราคา ถอนคำเสนอราคาของตนหลังจากกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดได้เคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง รับราคาของผู้นั้นแล้ว

๘. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ตกลงเคาะไม้ขายให้แล้ว ผู้ชนะประมูลราคาจะต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้เป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ทันที และชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ ซึ่ง กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน เงินค่าประมูลพัสดุที่ได้ชำระแล้วนี้ จะขอเรียกคืนในภายหลังมิได้ หากไม่ชำระเงินตามกำหนด กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ ขอสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันหรือเงินมัดจำที่ได้ชำระไว้แล้ว ต่อกรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) นั้นเสียทั้งหมด เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินและนำพัสดุไปดำเนินการขายทอดตลาดหรือวิธีใดใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งแรกเท่าใด ผู้ชนะประมูลราคาต้องรับผิดชอบชดเชยใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้น ให้แก่ กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล จนครบถ้วน อีกส่วนหนึ่ง

๙. หลังการประมูลเสร็จสิ้น ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อต้องนำหลักฐานใบรับหลักประกันเพื่อเข้าร่วมประมูลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหลักประกันคืน สำหรับผู้ชนะการประมูล กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล จะคืนให้เมื่อผู้ชนะการประมูลขนย้ายพัสดุทั้งหมดที่ประมูลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๐. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้เป็นเงินสด ซึ่ง กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วตามราคาที่เสนอซื้อแล้ว การรับหรือขนย้ายสิ่งของต้องนำใบเสร็จรับเงินที่กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) ออกให้ แสดงต่อคณะกรรมการส่งมอบพัสดุ ณ สำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) เลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๒ ตำบลกระโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับพัสดุที่ประมูลได้ และดำเนินการขนย้ายภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งสนองรับราคาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น และผู้ชนะประมูลราคาจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงมีทั้งหมดด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ ออก จากสถานที่เก็บภายในเวลาที่กำหนด ผู้ชนะประมูลราคา ต้องยินยอมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คิดค่าใช้จ่าย สถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาที่ประมูลได้

๑๑. ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ห้ามบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างกรมทรัพยากร น้ำบาดาล และคณะกรรมการ เข้าสู้อราคาหรือใช้ให้บุคคลอื่นเข้าสู้อราคาแทน และผู้ชนะประมูลจะโอนสิทธิ ประมูลได้ ให้แก่ผู้อื่นมิได้ โดยจะต้องชำระเงินและขอรับพัสดุที่ประมูลได้ด้วยตนเอง หากคณะกรรมการขาย ทอดตลาดตรวจพบและพิจารณาเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประมูลมีการตกลงสมยอมต่อกันหรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่บ่ง บอกว่าได้มีการสมยอมกัน หรือเห็นว่าผู้ที่ชนะการประมูลไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข กรม ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูล ขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ และผู้ชนะประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

๑๒. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) ทรงไว้ ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลพัสดุนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ถ้าเห็นว่าราคาของผู้ชนะประมูลนั้น ยังไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) อาจยกเลิก การประมูลนั้นก็ได้ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดได้ เสนออนุมัติรับราคาสูงสุดแล้วปรากฏว่า ผู้มีอำนาจไม่อนุมัติให้รับราคาสูงสุด หรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) จะคืนเงินมัดจำไม่รวมดอกเบี้ยที่วางไว้ให้แก่ผู้ชนะประมูล ต่อไป และผู้ชนะประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

๑๓. ผู้ชนะประมูลมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประมูลครั้งนี้ทุกประการ หาก ผู้ชนะประมูลปฏิบัติผิดเงื่อนไขประมูลข้อหนึ่งข้อใด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลโดยผู้ชนะการประมูลยินยอมให้กรมทรัพยากร น้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) ริบเงินที่ชำระไว้แล้ว และผู้ชนะประมูลจะเรียก ค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

๑๔. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลประสงค์ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาด ดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) เลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๒ ตำบลกระโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐-๔๕๙๕-๕๕๐๗ ตามวันเวลาราชการ

โดยประกาศฉบับนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต๑๑ (อุบลราชธานี) ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลสู้อราคาซื้อทุกราย ได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้ และคณะกรรมการ ดำเนินการขายทอดตลาดจะได้อ่านให้ฟังก่อนเริ่มต้น การสู้อราคาในการขายทอดตลาดอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบรรจบ บุญแก้วปอม)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล